



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานกฎหมายและคดี สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ๐๓๗-๕๗๕๒๖๐

ที่ ปจ ๗๓๖๐๑/๒๒๒

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเข้าร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าใสสะอาด ๒๕๖๖ ” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ทุกท่าน

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ซึ่งเป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าใสสะอาด ๒๕๖๖ ” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือความสุจริตและโปร่งใส เป็นแบบอย่างการ ประพฤติที่ดี จึงประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าใสสะอาด ๒๕๖๖ ” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้บริหาร คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างสังกัดทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ และเห็นว่าจะต้องมีการแปลงนโยบายข้างต้นของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และเพื่อดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสนองต่อนโยบายของรัฐบาล จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าใสสะอาด ๒๕๖๖ ” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในวันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้บริหาร คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างสังกัดทุกคน ยึดถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ

(นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าใสสะอาด ๒๕๖๖ ”
และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ซึ่งเป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๑ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือความสุจริตและโปร่งใส เป็นแบบอย่างการประพฤติที่ดี จึงประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าใสสะอาด ๒๕๖๖ ” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้

๑. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าทุกระดับไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

๒. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าทุกระดับจะต้องไม่แสวงหาเพื่อให้มาซึ่งของขวัญของกำนัลและผลประโยชน์ที่มีขอบด้วยกฎหมาย

๓. การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับหรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่างๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพรหรือการใช้สื่อออนไลน์แทนการให้สิ่งของเพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นไปในแนวทางประหยัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างสังกัดทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า



ประกาศเจตนารมณ์

เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าใสสะอาด ๒๕๖๖ ”และ
“งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ข้าพเจ้า ชื่อ นายพรประสิทธิ์ นามสกุล หนูแก้ว ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองเก่า ขอประกาศว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับ
ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และขอแสดงเจตนารมณ์ว่าจะทำหน้าที่นำบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะประพฤติ
ปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่น
คุณธรรม จริยธรรม และขอถวายสัตยาจว่า จะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาทสืบสานพระราชปณิธาน
รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชอาผู้ทรงธรรมดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความ
เพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....

(นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

คำกล่าว

การประกาศเจตนารมณ์

ข้าพเจ้า.....(กล่าวชื่อตนเอง).....ขอประกาศ
เจตนารมณ์ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าเป็นหน่วยงาน
ที่เจ้าหน้าที่ รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ และขอแสดงเจตนารมณ์ว่าจะทำหน้าที่นำบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของ
ประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
จะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี กล้ายืน
หยัดในสิ่งที่ถูกต้อง คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส
ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม และขอถวายสัตยาจาวว่า จะประพฤติตนตาม
รอยพระยุคลบาทสืบสานพระราชปณิธานรักษา ต่อยอดศาสตร์ของ
พระราชอาผู้ทรงธรรมดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

กำหนดการโครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต และ
กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าใส
สะอาด ๒๕๖๖ ” และ “งดรับ งดให้ “ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอภักดีบดินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.	ลงทะเบียน
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.	พิธีเปิดโครงการโดย นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.	พิธีมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรผู้ชนะการประกวดคำขวัญและมอบเกียรติบัตรเชิดชู เกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์ สุจริตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.	-การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าใส สะอาด ๒๕๖๖ ” และ “งดรับ งดให้ “ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) -กิจกรรมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
เวลา ๑๕.๓๐ น.	ปิดโครงการ

- หมายเหตุ ๑. เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
๒. ให้สวมเสื้อสีขาวเข้าร่วมกิจกรรม

ภาพกิจกรรมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าใส
สะอาด ๒๕๖๖ ” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ชั้น ๒ อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี



